



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๔๒๕๓

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กระปุกออมสินไม้ไผ่จากกลุ่มหัตถกรรมสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดเลย สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน

การปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาวชน นับเป็นสิ่งสำคัญที่หลายหน่วยงานหันมาให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เด็กไทยมีวินัยทางการเงิน รู้จักการประหยัดและเก็บออมเงินเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น และวางรากฐานสำหรับอนาคต กระปุกออมสินเป็นเครื่องมือรณรงค์สำหรับการส่งเสริมการออมให้กับเด็กๆ ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลาย ผลิตจากวัสดุหลายประเภท ทั้งเซรามิก แก้ว พลาสติก และอลูมิเนียม โดยออกแบบรูปทรงที่สวยงามและมีสีสันสดใส เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ มีความชื่นชอบและรักในการออมเงินมากยิ่งขึ้น



อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ โดยชาวบ้านได้ร่วมกันคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อนจะรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ในนาม ” กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ ไม้เนื้อแข็ง และกะลามะพร้าว ” สังกัดสหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตาตข่า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ หมู่ ๑๐ บ้านผางาม ตำบลปวนพูน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ปัจจุบันนายวิระยุทธ แก้วโวหาร ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท สำหรับนำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และซื้อวัตถุดิบสำหรับนำมาผลิตสินค้า รวมถึงเป็นทุนหมุนเวียนภายใน

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ุ สหกรณ์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า สินค้าหลักของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ วัตถุดิบหลักคือไม้ไผ่ที่นำเอามาจากในป่าใกล้กับหมู่บ้าน และมีชาวบ้านบางรายปลูกต้นไผ่ไว้ในพื้นที่หัวไร่ปลายนา ไม้ไผ่จะถูกนำมาแปรรูปเป็นกระปุกออมสินและของใช้ของที่ระลึก ซึ่งขนาดของไม้ไผ่ที่จะนำมาแปรรูปได้นั้นได้ดูขนาดอายุ ๒ ปีขึ้นไป หากตัดไม้ที่มีอายุต่ำกว่านั้นจะมีปัญหาเรื่องการยุบตัวของไม้

เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ทางกลุ่มจะแบ่งงานให้สมาชิกแต่ละบ้านรับไปทำตามความถนัดหรือตามเวลาว่างที่แต่ละคนจะสามารถทำได้ ก่อนจะรวบรวมมาส่งไว้ที่เดียวที่บ้านประธาน สมาชิกจะมีรายได้เสริมครอบครัวละประมาณ ๑๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีกว่าการออกไปรับจ้าง ยอดการสั่งซื้อสินค้ามีต่อเนื่องตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ท่องเที่ยวปลายปีใกล้วันปีใหม่ จนไปถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงที่ลูกค้าโทรมาสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก สินค้าที่ขายดีได้แก่ กระจุกออมสินไม้ไผ่แบบทรงสูง และสั่งซื้อครวละประมาณ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ ชิ้น



การทำกระจุกออมสินกระบอกไม้ไผ่ เป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่กับ ในยามว่างที่เสร็จสิ้นหลังจากทำไร่ทำนา ขึ้นตอนการทำกระจุกออมสินไม้ไผ่ เมื่อตัดไม้ไผ่มาแล้วจะพักไม้ไว้ประมาณ ๓-๔ วัน เพื่อให้ไม้ยุบตัว ไม้ให้แตกหรือยุบตัว จากนั้นตัดเป็นท่อนๆเป็นรูปร่างตามแบบ ก่อนจะนำมาขัดผิวเอาเปลือกไม้ไผ่เขียวๆออก และแต่งรูปร่าง จากนั้นจึงตกแต่งให้สวยงาม ใช้สีเมจิกวาดตัวลวดลายเป็นตัวการ์ตูนบนผิวไม้ไผ่ ซึ่งแต่ละวันลูกหลานของสมาชิกจะเมื่อกลับจากโรงเรียน จะมาล้อมวงกันวาดภาพ โดยใช้ทักษะฝีมือด้านศิลปะมาช่วยครอบครัวหารายได้เสริม หลังจากวาดภาพและตกแต่งสีสันทันทีจนสวยงามแล้ว นำกระบอกไม้ไผ่ไปเคลือบเงาด้วยเลคเกอร์ ก่อนจะผึ่งแดดสักกระยะหนึ่ง เพื่อไล่ความชื้นไม่ให้เกิดเชื้อรา จากนั้นจึงรวบรวมและจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที

กำลังการผลิตของสมาชิกแต่ละบ้าน จะสามารถผลิตกระจุกออมสินได้ประมาณ ๑๐๐ กระบอกต่อวัน สร้างรายได้ วันละประมาณ ๑,๐๐๐ บาท หากมียอดสั่งซื้อจากลูกค้า จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น จะใช้เวลาในการผลิตประมาณ ๑ สัปดาห์ โดยจะขายส่งเป็นสินค้าทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ราคาตั้งแต่ ๑๐ บาทถึง ๑๐๐ บาท สินค้ามีทั้งกระจุกออมสินหลายขนาด หลายรูปแบบ ตามลักษณะและจินตนาการของผู้ผลิตซึ่งเป็นชาวบ้าน รูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นทรงกระบอกตามลักษณะของไม้ไผ่ และบางครั้งก็นำกะลามะพร้าวมาทำเป็นกระจุกออมสินรูปสัตว์ต่าง ๆ ด้วย เช่น เต่า กระจุกถ่ายไดโนเสาร์ และนอกจากกระจุกออมสินที่เป็นสินค้าขายดีแล้ว ทางกลุ่มยังผลิตเป็นแก้วน้ำ แก้วกาแฟ แก้วไวน์ กระจุกน้ำ โคมไฟไม้ไผ่ซึ่งได้นำกะลามะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบตกแต่งด้วย โดยทางกลุ่มจะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า แต่สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกระจุกออมสินไม้ไผ่ ซึ่งจะมีบริษัทห้างร้านและโรงเรียนสั่งซื้อไปแจกเป็นของขวัญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ หรือแจกให้นักเรียนไว้ใช้สำหรับการออมเงิน และยังมีร้านค้าสั่งซื้อไปวางจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคใต้ และอีสาน

สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวทิ้งท้ายว่า กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเลย ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อใช้เวลาว่างจากงานประจำมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและวัสดุในท้องถิ่นมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกิดการสร้าง



งานสร้างรายได้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านการตลาด โดยเชื่อมโยงกับสหกรณ์ต่าง ๆ ภายในจังหวัดเลย สั่งซื้อสินค้ากระปุกออมสินจากกลุ่มดังกล่าว สำหรับแจกจ่ายและใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่ง ขณะที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยก็ได้สั่งซื้อไปแจกให้กับเด็กและนักเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออมในหมู่เยาวชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปมอบให้กับเด็กๆ ทุกครั้งที่มีการออกหน่วยในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในอำเภอต่าง ๆ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ทางกลุ่มยังได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์อีกจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท หากมีผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ โทร. ๐๘๑-๐๕๘๓๖๓๐















